



เกี่ยวกับเรา

การจัดการหนี้ที่ไม่สามารถชำระได้

พฤษภาคม 2014

การประสบความยากลำบากในการจัดการหนี้ของท่านอาจเกิดจากสาเหตุที่หลากหลายซึ่งบางสาเหตุผลอาจอยู่นอกเหนือความควบคุมของท่าน เช่น การว่างงานอย่างกะทันหัน ความเจ็บป่วย หรือความสัมพันธ์ในครอบครัวที่แตกแยก สามารถทำให้เกิดความยากลำบากทางการเงินได้

หากท่านกำลังประสบกับความยากลำบากทางการเงิน มีการดำเนินการหลายประการที่ท่านสามารถพิจารณาได้

การขอความช่วยเหลือ

ที่ปรึกษาทางการเงินมีอยู่ทั่วไปในทุกรัฐและเขตปกครองตนเองโดยเป็นบริการที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นอิสระ และเก็บข้อมูลเป็นความลับ ท่านสามารถพูดคุยกับที่ปรึกษาทางการเงินจากที่ใดก็ได้ในประเทศออสเตรเลียโดยโทรศัพท์ไปที่ 1800007007

หมายเลขนี้จะเชื่อมต่อการโทรของท่านโดยอัตโนมัติผ่านไปยังบริการในรัฐหรือเขตปกครองตนเองที่ใกล้กับท่านที่สุด

AFSA สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับรหัสที่ขึ้นทะเบียนและผู้บริหารข้อตกลงเรื่องนี้ซึ่งอยู่ที่ใกล้ท่านสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.afsa.gov.au หรือโทรศัพท์หาเราที่ 1300364785

การเลือกทางเลือกที่ถูกต้อง

สถานการณ์ของทุกคนนั้นแตกต่างกัน ทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสมกับบุคคลหนึ่งอาจไม่เหมาะสมกับอีกบุคคลหนึ่ง

ในการพิจารณาทางเลือกของท่านสิ่งสำคัญคือการคำนึงถึงความเป็นจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของท่านและสิ่งที่ท่านคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

AFSA จะไม่ให้คำแนะนำว่าทางเลือกใดเหมาะสมที่สุดสำหรับสถานการณ์เฉพาะของท่าน เราขอสนับสนุนให้ท่านขอคำแนะนำอย่างเป็นทางการก่อนตัดสินใจ

ทางเลือกอย่างไม่เป็นทางการ

วิธีหนึ่งในการจัดการหนี้ที่ไม่สามารถชำระได้ คือการติดต่อเจ้าหนี้ (ผู้ที่ท่านค้างชำระเงิน) และ

- ขอยืดเวลาในการชำระเงิน
- เจรจาจำนวนเงินที่จะต้องชำระคืนอีกครั้ง หรือ
- สอบถามว่าเจ้าหนี้จะพิจารณาปรับชำระเงินในจำนวนที่ต่ำกว่าจำนวนที่เป็นหนี้เพื่อประนอมหนี้หรือไม่

ท่านสามารถติดต่อเจ้าหนี้ของท่านได้โดยตรงหรือท่านสามารถขอบริการให้คำปรึกษาทางการเงินก็ได้เพื่อขอความช่วยเหลือ

ทางเลือกอย่างเป็นทางการ

ในการจัดการหนี้ที่ไม่สามารถชำระได้ พระราชบัญญัติล้มละลายให้ทางเลือกอย่างเป็นทางการไว้ 4 ทาง

การทำข้อตกลงอย่างเป็นทางการนั้นเป็นเรื่องสำคัญยิ่งและมีแนวโน้มว่าจะกระทบต่อสถานะการจัดอันดับเครดิตของท่าน

การแสดงเจตนาที่จะยื่นคำร้องของลูกหนี้ (DOI)

การแสดงเจตนาที่จะยื่นคำร้องของลูกหนี้ (DOI) ให้การบรรเทาชั่วคราวจากการดำเนินการบังคับคดีโดยเจ้าหนี้

โดยจะระงับไม่ให้เจ้าหนี้ที่ไม่มีประกันยึดค่าจ้างของท่าน (หักเงินจากค่าจ้างของท่าน)

และ/หรือระงับไม่ให้เจ้าพนักงานยึดทรัพย์สินหรือเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์สินของท่านเพื่อชดใช้หนี้เป็นระยะเวลา 21 วัน

แต่การแสดงเจตนาดังกล่าวจะไม่สามารถป้องกันไม่ให้เจ้าหนี้ที่มีประกันยึดทรัพย์สินของท่าน

ในขณะที่ท่านยังไม่ต้องกลายเป็นบุคคลล้มละลายหลังจากพ้นระยะ 21 วันไปแล้ว แต่ก็มีขีดจำกัดว่าท่านสามารถยื่นคำร้องของลูกหนี้ได้ตั้งแต่วันที่

ข้อตกลงเรื่องหนี้สิน

ข้อตกลงเรื่องหนี้สิน เป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันตามกฎหมายระหว่างท่านและเจ้าหนี้ของท่าน

ท่านสามารถเสนอที่จะชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ของท่านเป็นรายงวดหรือเป็นเงินก้อนครั้งเดียวซึ่งอาจมีจำนวนต่ำกว่ายอดหนี้เดิมของท่านก็ได้ อีกทั้งท่านยังสามารถขอยับยั้งหนี้ของท่านได้ตามเวลาที่กำหนดเพื่อให้ท่านสามารถกลับตัวได้ใหม่ ได้ด้วย

อย่างไรก็ตาม มีข้อกำหนดเรื่องคุณสมบัติในการมีสิทธิ์ทำข้อตกลงเกี่ยวกับหนี้ เช่น หนี้ที่ไม่มีหลักประกันของท่านทรัพย์สิน

และรายได้หลังหักภาษีต้องไม่เกินขีดจำกัดที่กำหนดข้อตกลงเรื่องหนี้สินตามปกติจะบริหารโดยผู้บริหารข้อตกลงเรื่องหนี้สินที่ขึ้นทะเบียน (RDAA)

ซึ่งจะคิดค่าธรรมเนียมสำหรับบริการนี้

ข้อตกลงการมีหนี้สินล้นพ้นตัวส่วนบุคคล(PIA)

ข้อตกลงการมีหนี้สินล้นพ้นตัวส่วนบุคคล เป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันตามกฎหมายระหว่างท่านและเจ้าหนี้ของท่าน

โดยท่านเสนอว่าจะชำระหนี้เต็มจำนวนหรือบางส่วนโดยชำระเป็นงวดหรือเป็นเงินก้อนครั้งเดียวทั้งจำนวน

ข้อตกลงการมีหนี้สินล้นพ้นตัวส่วนบุคคลไม่เหมือนข้อตกลงเรื่องหนี้สิน เนื่องจากไม่มีขีดจำกัดเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือรายได้

ท่านต้องแต่งตั้งทรัสต์ที่มีหน้าที่ควบคุมเพื่อตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของท่านและรายงานให้เจ้าหนี้ของท่านทราบ หากเจ้าหนี้ของท่านยอมรับข้อเสนอทรัสต์ต้องบริหารข้อตกลงดังกล่าว

การล้มละลาย

หากท่านไม่สามารถตกลงกับเจ้าหนี้ของท่านได้ ท่านอาจสมัครใจยื่นคำร้องขอเป็นผู้ล้มละลาย เมื่อล้มละลายแล้ว

ทรัสต์ของท่านจะขายทรัพย์สินที่ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้เก็บไว้ เพื่อชำระหนี้คืนให้เจ้าหนี้ของท่าน

ในบางสถานการณ์ เจ้าหนี้รายหนึ่งรายใดสามารถดำเนินการเพื่อทำให้ท่านล้มละลายได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทางเลือกอย่างเป็นทางการทั้งหมดที่ระบุไว้นี้มีผลตามมาที่ร้ายแรง เราแนะนำให้ท่านตรวจสอบทางเลือกทั้งหมดก่อนทำข้อตกลงอย่างเป็นทางการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทางเลือกเหล่านี้ทั้งหมด โปรดไปที่ www.afsa.gov.au.

ตารางเปรียบเทียบลักษณะของทางเลือก

ด้านล่างนี้เป็นตารางที่เปรียบเทียบเบื้องต้นระหว่างการบริหารการมีหนี้สินล้นพ้นตัวส่วนบุคคลที่แตกต่างกันประเภทต่างๆ ตารางนี้เป็นเพียงการเปรียบเทียบเบื้องต้นเท่านั้นและลักษณะต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจง ตารางเปรียบเทียบที่ละเอียดมากกว่านี้ได้ที่เว็บไซต์ของ AFSA

การเปรียบเทียบลักษณะของการบริหารการมีหนี้สินล้นพ้นตัวส่วนบุคคลที่แตกต่างกันประเภทต่างๆ	ข้อตกลงเรื่องหนี้สิน	ข้อตกลงการมีหนี้สินล้นพ้นตัวส่วนบุคคล	การล้มละลาย
คุณสมบัติเข้าเกณฑ์			
ต้องมีความเชื่อมโยงกับประเทศออสเตรเลีย	ไม่ใช่	ใช่	ใช่
ได้รับผลกระทบจากการมีหนี้สินล้นพ้นตัวในครั้งก่อน	ดูหมายเหตุ1	ดูหมายเหตุ1	ดูหมายเหตุ1
มีการกำหนดเกณฑ์รายได้/สินทรัพย์/หนี้สิน	ใช่	ไม่ใช่	ไม่ใช่
รายได้ การจ้างงาน และการค้า			
ต้องนำรายได้ไปชำระเงิน	ดูหมายเหตุ2	ดูหมายเหตุ2	ดูหมายเหตุ 3
สามารถทำธุรกิจต่อไปได้	ดูหมายเหตุ 4	ดูหมายเหตุ 4	ดูหมายเหตุ 5
สามารถเป็นกรรมการหรือจัดการบริษัทได้	ใช่	ไม่ใช่	ไม่ใช่
อาจมีข้อจำกัดด้านการจ้างงานอื่นๆ	ใช่	ใช่	ใช่
สินทรัพย์			
สามารถเก็บรักษาสินทรัพย์ รวมถึงสินทรัพย์ที่ได้มาในระหว่างที่มีข้อตกลง /ล้มละลายได้	ดูหมายเหตุ4	ดูหมายเหตุ4	ดูหมายเหตุ6
เรียกคืนสินทรัพย์ที่ขายไป/โอนไปก่อนหน้านั้นในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าตลาด	ไม่ใช่	ดูหมายเหตุ2	ใช่
เรียกคืนเงินที่ชำระให้เจ้าหนี้ก่อนมีข้อตกลง/ล้มละลาย	ไม่ใช่	ดูหมายเหตุ2	ใช่
หนี้สิน			
ชำระหนี้ที่ไม่มีหลักประกันบางรายการตามลำดับก่อนหลัง	ไม่ใช่	ดูหมายเหตุ2	ใช่
หนี้ที่มีหลักประกัน ได้รับผลกระทบ	ไม่ใช่	ไม่ใช่	ไม่ใช่
ได้รับการปลดหนี้	ดูหมายเหตุ7	ดูหมายเหตุ7	ดูหมายเหตุ7
ข้อจำกัด			
การเดินทางไปต่างประเทศ	ไม่ได้	ไม่ได้	ได้
การเดินทางภายในออสเตรเลีย	ไม่ได้	ไม่ได้	ไม่ได้
การเป็นหนี้เพิ่มเติม	ดูหมายเหตุ8	ไม่ใช่	ดูหมายเหตุ8
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย			
ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอตามกฎหมายอากรมตามกฎหมายและค่าธรรมเนียมบริหาร	ใช่	ใช่	ใช่

หมายเหตุ1: ขึ้นอยู่กับประเภทของการบริหารและเวลานับตั้งแต่การมีหนี้สินล้นพ้นตัวครั้งก่อน หมายเหตุ2: ใช่ หากระบุไว้ในข้อตกลง หมายเหตุ3: ใช่ หากเกินกว่าเกณฑ์รายได้ที่กฎหมายกำหนดหมายเหตุ4: ใช่ เว้นแต่ข้อตกลงระบุไว้เป็นอย่างอื่นหมายเหตุ5: ขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจ และ/หรือดุลยพินิจของทรัสต์ หมายเหตุ6: ปกติจะไม่สามารถทำได้ยกเว้นทรัพย์สินที่ไม่ได้รวมไว้ หมายเหตุ7: ปกติมักจะปลดหนี้ได้ แต่หนึ่งบางประเภทไม่ถูกรับคืนไปหมายเหตุ8: ต้องมีข้อตกลง/การล้มละลายเมื่อหนี้สินเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

ติดต่อเราได้อย่างไร

บริการด้านการมีหนี้สินล้นพ้นตัว
เว็บไซต์: www.afsa.gov.au
อีเมล: info@afsa.gov.au
โทรศัพท์: 1300364785
เวลาทำการ(AEST และ AEDT) <ul style="list-style-type: none"> • วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.30 น. ถึง 20.00 น. • วันเสาร์และวันอาทิตย์ – ปิด • วันหยุดราชการ – ปิด โปรดตรวจสอบเว็บไซต์ของเราสำหรับเวลาทำการช่วงคริสต์มาสและปีใหม่

ความช่วยเหลือเป็นภาษาอื่น ๆ

ท่านสามารถดูข้อมูลเป็นภาษาอื่น ๆ นอกเหนือไปจากภาษาอังกฤษได้ที่ www.afsa.gov.au. หากท่านมีปัญหาในการพูดหรือเข้าใจภาษาอังกฤษ ท่านอาจโทรศัพท์ไปที่บริการแปลและล่าม (TIS) ที่หมายเลข 131450 โดยเสียค่าโทรศัพท์ในอัตราท้องถิ่น TIS ให้บริการวันละ 24 ชั่วโมงสัปดาห์ละ 7 วันเป็นภาษาต่างๆ มากกว่า170 ภาษา